

ประวัติ อาจารย์โบบิ : ผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอชอปติก



วัดคำ FFA

ผมเกิด และโตที่จังหวัดตรัง ในร้านสว่างการแว่น ร้านแว่นตาระดับไฮเอนด์ของคุณพ่อสว่าง ที่ชำนาญในการทำแว่นสายตาที่ดีที่สุดในยุคหนึ่ง ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า คุณพ่อจึงทำแต่แว่นสายตาที่มีคุณภาพ

จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า แพงแต่ดี จนถึงขนาดว่าลูกค้าที่ทำแว่นกับคุณพ่อ พอย้ายไปอยู่ที่อื่น แล้วไปทำแว่นที่อื่นใส่ไม่ได้ ต้องเดินทางจากเชียงใหม่มาตรัง เพื่อมาทำแว่นกับคุณพ่อ

ตอนอายุ 7 ขวบ ผมฝันเห็นคนแต่งตัวภูมิฐานนั่งเครื่องบิน มาจากทั่วโลก เพื่อมาทำแว่นกับผม เพราะผมทำแว่นได้ดีที่สุดในโลก เมื่อผมตื่นขึ้นมา ก็วิ่งไปเล่าความฝัน ให้คุณพ่อฟัง ท่านยิ้มแล้วพูดว่า " ถ้าเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่ง " ผมจึงมุ่งมั่นอยู่กับการทำแว่นสายตาให้ดีที่สุดในโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



วัดความโค้งของหน้าแว่น

หลังจากทุ่มเทเวลาหลายสิบปีกับการอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นสายตาจากทั่วโลก แลวนำมาต่อยอดพัฒนา ก็สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ของการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอโซพติก ที่ตรวจวัด ออกแบบ ผลิต ประกอบอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้แว่นสายตาแต่ละคน ทำให้ได้แว่นสายตาที่ให้คุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะ และใส่สบาย จนได้รับเชิญให้สอนเรื่องการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟหลายชั้นไร้รอยต่อชั้นสูงแบบทวีคูณ ทั้งในเอเชีย และยุโรป ที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที เพิ่มคุณภาพการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟได้หลายเท่า ภายในวันรุ่งขึ้น จนที่มีชื่อเสียงว่า

" คนไทย ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรเกรสซีฟหลายชั้นไร้รอยต่อระดับไฮเอนด์ ได้ดี "



วัดค่า CVD

พระเจ้าทรงนำผมให้เปิด ศูนย์แว่นตาไอชอปติก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการตรวจวัดสายตา ออกแบบ ประกอบแว่นโปรเกรสซีฟ ระดับไฮเอนด์เฉพาะบุคคล ให้คุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะ ใส่สบาย มีพลังเพิ่มขึ้น ทำงานได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลง ใส่แล้วสนุกกับการทำงาน มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น เหมือนวัยหนุ่มสาว จนมีลูกค้าจากเดินทางมาใช้บริการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ เหมือนภาพนิมิตที่แจ่มชัดเมื่อเกือบสี่สิบกว่าปีก่อน



วัดระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางตา

ผมเชื่อว่า คริสตชนเราได้รับพรจากพระเจ้า เพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นต่อไปอย่างไม่รู้สิ้นสุด

ถ้าเราสามารถทำให้ชีวิตของใครสักคนหนึ่งดีขึ้น ด้วยพระพรจากพระเจ้าผ่านชีวิตเรานั้นคือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์สามารถทำต่อมนุษย์ด้วยกัน ขอส่งพลังแห่งความเชื่อนี้ ไปถึงคริสตชนทุกท่านว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แต่ละคนอย่างมีศักยภาพ จงเชื่อ กล้าอธิษฐาน กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แล้วลงมือทำให้ดีขึ้นทุกวัน ตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่ง จะพบว่าเรากลายเป็นคนที่ทำได้ดีที่สุดในโลกไปแล้ว ครับ

เลนส์แว่นตาไอชอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอชอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้าง



คำยืนยัน

จากผู้ใส่แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ไอชอพติก (คลิก)

สายด่วน อาจารย์โบบี : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอชอปติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 19:00 น.

หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา

โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998

(เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ)

LINE ID : @isoptik

Email : isoptik@gmail.com